

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

สมัยวิสามัญที่ 5/2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ณ หอประชุมธรรมภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

.....

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิเจน แซ่ซ้อ	ประธานสภา อบต.	วิเจน แซ่ซ้อ	
2	นายวุฒิพงศ์ วงษ์วิสัย	รองประธานสภา อบต.	-	ลา
3	นายเรวัตร แก้วเปี้ย	สมาชิกสภา อบต.ม.1	เรวัตร แก้วเปี้ย	
4	นายเป็ง ฟุใจ	สมาชิกสภา อบต.ม.1	เป็ง ฟุใจ	
5	นายแผน จันคุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ม.2	แผน จันคุ้ม	
6	นายวีระศักดิ์ แจ่มตา	สมาชิกสภา อบต.ม.2	วีระศักดิ์ แจ่มตา	
7	นายสุข ทิจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ม.3	สุข ทิจันทร์	
8	นายจักริน ทิพย์คำ	สมาชิกสภา อบต.ม.4	จักริน ทิพย์คำ	
9	น.ส.เขาวภา พิมพ์โพธิ์	สมาชิกสภา อบต.ม.4	เขาวภา พิมพ์โพธิ์	
10	นายเผ่า คำจ้อน	สมาชิกสภา อบต.ม.5	เผ่า คำจ้อน	
11	นายบุญเลิศ มั่นขวน	สมาชิกสภา อบต.ม.6	บุญเลิศ มั่นขวน	
12	นายบุญนาค การุณประชา	สมาชิกสภา อบต.ม.6	บุญนาค การุณประชา	
13	นายปาน นาครุ่ง	สมาชิกสภา อบต.ม.7	ปาน นาครุ่ง	
14	จ.ส.อ.อนันต์ ทิ้วงาม	สมาชิกสภา อบต.ม.8	อนันต์ ทิ้วงาม	

15	นางชลธิภา จันคุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ม.9	ชลธิภา จันคุ้ม	
16	นายบุญสี ศรีทิพย์	สมาชิกสภา อบต.ม.9	บุญสี ศรีทิพย์	
17	นางภักจิรา ไจมา	สมาชิกสภา อบต.ม.10	-	ลา
18	นายเฉลิม ตะมะ	สมาชิกสภา อบต.ม.10	เฉลิม ตะมะ	
19	นายสม นาคลอย	สมาชิกสภา อบต.ม.11	สม นาคลอย	

มาประชุม 17 คน

ไม่มาประชุม 2 คน (ลา)

ครบองค์ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอดุลย์ คันทะเรศรี	ปลัด อบต./เลขานุการสภา	อดุลย์ คันทะเรศรี	
2	นายมาตร อินมา	นายก อบต.ชัยชุมพล	มาตร อินมา	

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งให้ประชุมทราบ

ประธานสภา แจ้งว่านายอำเภอได้เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 5/2562 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วโดยไม่มีกรแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

1) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาของนายก อบต.ชัยชุมพล

ประธานสภา ให้เลขานุการสภาดำเนินการ

เลขานุการสภา แจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคหกที่กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคหก นายกององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลจึงจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 และปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดตามสำเนาประกาศแนบท้าย บันทึกการประชุมนี้)

ที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาของนายก อบต.

2) รายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประธานสภา ให้เลขานุการสภาดำเนินการ

เลขานุการสภา แจ้งว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 พ.ศ.2561 ข้อ12(3)กำหนดให้คณะกรรมการ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและพร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นจึงเสนอรายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนทราบรายละเอียดตามสำเนารายงานการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แนบท้ายบันทึกการประชุมนี้

ที่ประชุม รับทราบรายงานและความเห็นจากการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ

เลขานุการสภา แจ้ง กำหนดการประชุมสมัชชาสามัญแรกของปี พ.ศ. 2563 เริ่มวันที่ 8 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

นายเรวัตร แก้วเปี้ยและนายเป็ง ฟูใจ สอบถามปัญหาการหยุดให้บริการเครื่องซังหอมแดงของ อบต. ชัยจุมพล

ปลัด อบต.ชี้แจงให้สภาทราบดังนี้

การดำเนินงานให้บริการเครื่องซังหอมแดงของ อบต. ชัยจุมพลได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 17 ปี โดยให้บริการแก่เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในพื้นที่ตำบลชัยจุมพลและพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากหอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้เกษตรกรตำบลชัยจุมพลเป็นอย่างมากประกอบกับในขณะนั้นในพื้นที่ตำบลชัยจุมพลและใกล้เคียงยังไม่มีเอกชนหรือหน่วยงานใดให้บริการซังดวงวัดพืชผลทางการเกษตรแก่เกษตรกร จึงได้รับงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างโรงเครื่องซังหอมแดงและได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 17 ปี ปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆของโรงเครื่องซังได้เกิดชำรุดเสียหายจากการใช้มาต่อเนื่องตามรายงานของกองคลัง

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือตอบหารือของจังหวัดแพร่ กรณี เทศบาลตำบลห้วยหม้าย (หนังสือที่ มท0804.3/06191 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องซังดวงวัดผลผลิตทางการเกษตร สรุปได้ว่า 1) การดำเนินการใดๆต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) กรณีที่จังหวัดแพร่ เทศบาลตำบลห้วยหม้ายจะดำเนินการเพื่อบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร โดยจัดซื้อเครื่องซังผลผลิตทางการเกษตรให้บริการเกษตรกรที่นำผลผลิตทางการเกษตรมา

ตากที่ลานตากโดยให้บริการไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆแต่การดำเนินการเครื่องชั่งน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตรมีเอกชนประกอบกิจการอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหม้ายและตำบลอื่นๆใกล้เคียงจึงอาจเป็นการแข่งขันกับเอกชนอื่นเป็นการไม่ชอบตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและลักษณะการให้บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการแก่เกษตรกรเฉพาะรายจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ดังนั้นเพื่อพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าเทศบาลตำบลห้วยหม้ายมีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินคือการช่วยเหลือเกื้อหนุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพของราษฎรให้เจริญอกงามแต่การที่จะเข้าไปก่อสร้างและเป็นผู้ให้บริการชั่งน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตรเช่นนี้มีใช้ลักษณะการบำรุงส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎรที่เทศบาลตำบลห้วยหม้ายจะไปดำเนินการได้รวมทั้งมีข้อเท็จจริงว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่แข่งขันกับเอกชนที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ที่จะขัดต่อประเพณีการปกครองที่ห้ามมิให้รัฐกระทำการค้าขายแข่งขันกับเอกชน

ดังนั้นกรณีการให้บริการเครื่องชั่งหอมแดงของ อบต.ชัยชุมพลก็เป็นไปตามในลักษณะเดียวกันกับเทศบาลตำบลห้วยหม้าย จังหวัดแพร่ ประกอบกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันได้มีเอกชนคือสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ได้ประกอบกิจการและดำเนินการให้บริการเครื่องชั่งตวงวัดในพื้นที่ตำบลชัยชุมพลและพื้นที่ใกล้เคียง และเครื่องชั่งของ อบต.ชัยชุมพล บางส่วนเกิดชำรุดเสียหายตามสภาพและระยะเวลาการใช้งานและไม่ผ่านการรับรองจากกองชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งหากจะดำเนินการต่อไปนั้นจะเป็นการดำเนินการมีความผิดตามกฎหมายบัญญัติไว้ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ อบต.ชัยชุมพล ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้

ที่ประชุม ทราบ

นายเรวัตร แก้วเปี้ย ก็จะนำข้อมูล ข้อเท็จจริง ไปแจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ ซึ่งเบื้องต้นหาก อบต.ชัยชุมพล ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น ทางกองทุนผู้ปลูกหอมแดงก็อาจจะนำเครื่องชั่งหอมแดงไปดำเนินการต่อเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร

ปลัด อบต. ทางเอกชน หมู่บ้านหรือกองทุนสามารถดำเนินการแทน อบต.ชัยชุมพลได้ แต่การประกอบกิจการเครื่องชั่งตวงวัดนั้นต้องไปซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายและการดำเนินงานต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชั่งรถยนต์ของสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) อดุลย์ กันทะเรตร์ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายอดุลย์ กันทะเรตร์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

(ลงชื่อ) วิเจน แซ่ซื่อ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวิเจน แซ่ซื่อ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

ตรวจแล้ว

(ลงชื่อ).....เขาวภา พิมพ์โพธิ์.....

(น.ส.เขาวภา พิมพ์โพธิ์)

กรรมการตรวจบันทึก

(ลงชื่อ). ...ชลิฎา จันคุ้ม....

(นางชลิฎา จันคุ้ม)

กรรมการตรวจบันทึก